

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CHẤT THẢI CÔNG KÈNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



01 Phạm vi điều chỉnh

Quy định này áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến chất thải rắn công kênh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, ngoại trừ chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại.

02 Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham gia vào việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công kênh đều phải tuân thủ quy định này.

03 Định nghĩa chất thải rắn công kênh

Theo Điều 3 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, chất thải rắn công kênh bao gồm các vật dụng gia đình có kích thước lớn như tủ, giường, nệm, bàn ghế, hoặc các vật dụng tương tự khác.

04 Phân loại chất thải rắn công kênh

Phân loại chất thải rắn công kênh bao gồm việc tháo dỡ, thu gom, giảm kích thước và tách riêng các loại nguyên vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng với phần còn lại cần thải bỏ theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

05 Quy định chung

Chủ nguồn thải có thể chuyển giao chất thải công kênh cho cá nhân, tổ chức để tái chế, tái sử dụng. Trường hợp không thể tự tháo dỡ giảm kích thước tại nơi phát sinh chất thải, chủ nguồn thải phải thanh toán chi phí dịch vụ tháo dỡ này theo thỏa thuận.

06 Thu gom, vận chuyển và xử lý

Chủ nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc chuyển giao cho các đơn vị cung ứng dịch vụ để đưa chất thải rắn công kênh đến các điểm tập kết và trạm trung chuyển do UBND cấp huyện thiết lập. Nghiêm cấm việc tự ý đổ thải chất thải rắn công kênh xuống sông, kênh, rạch, ao hồ, mương suối và các địa điểm không được phép.

07 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân

Chủ nguồn thải có quyền lựa chọn đơn vị tái chế, tái sử dụng hoặc ký hợp đồng dịch vụ với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, có trách nhiệm tự tháo dỡ, vận chuyển chất thải rắn công kênh đến điểm tập kết trong trường hợp không được thu gom do không thực hiện phân loại hoặc không đồng ý chi trả chi phí dịch vụ.



Việc quản lý và phân loại chất thải rắn công kênh không chỉ là trách nhiệm

của chính quyền mà còn cần sự chung tay từ cộng đồng. Hãy tuân thủ quy định, thực hiện đúng quy trình để bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị.